

บทความ

เรื่อง ปวงชนชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ.....ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)

“ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

คือพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ และจากวันนั้นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จสวรรคต ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี พระองค์ท่านทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างมิเคยเสื่อมคลาย ภาพที่คนไทยทุกคนเห็นอยู่ประจำคือ พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประเทศไทย เพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะลำบากเท่าใด จะเป็นสถานที่ที่ทุรกันดารเพียงใด มีความอันตรายแค่ไหน แต่หากเป็นสถานที่ที่ซึ่งมีประชาชนประสบความทุกข์ ความลำบาก พระองค์ท่านก็มีวิธีที่จะเสด็จไปหาประชาชนของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านยอมเหนื่อย ยอมลำบาก เพียงเพราะต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องลำบาก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย พระองค์ท่านเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้เราบริหารจัดการ ให้อยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพของแต่ละคน เมื่อน้ำท่วมก็หยิบยื่นความช่วยเหลือและให้แนวทางในการแก้ปัญหาโดยตลอด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เมื่อเกิดภัยแล้งพระองค์ก็ทรงมีโครงการฝนเทียม เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีน้ำใช้น้ำบริโภค น้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทำให้ประชาชนมีอยู่มีกิน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็เพื่อความสบายของลูกๆของพระองค์ พระองค์ท่านทรงเหนื่อยเรารู้ได้ แต่พระองค์ท่านไม่เคยตรัสเลยสักคำว่า “เหนื่อย” (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ก่อเกิดประโยชน์อันมหาศาลกับประชาชนชาวไทย และไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยเท่านั้น ประเทศหลายๆประเทศได้น้อมนำแนวทางของพระองค์ท่านไปใช้ ซึ่งในปัจจุบันนี้หลายประเทศได้นำไปขยายผลการพัฒนาทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศของตน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้เกิดโครงการเพื่อการพัฒนาในหลายประเทศ เช่น โครงการหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมืองเฮรา ประเทศติมอร์ – เลสเต(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ไม่เฉพาะประชาชนชาวไทยทั่วโลกเท่านั้นที่รู้สึกสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง หลายๆประเทศก็แสดงความเสียใจร่วมกับประเทศไทยของเรา หรือแม้กระทั่ง องค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น (ครับ/ค่ะ)

- ๒ -

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา หรือประมาณเวลา ๒๑.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือยูเอ็น ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีการยื่นถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน ซึ่งการจัดประชุมเช่นนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยนัก โดยเปิดให้ผู้แทนประเทศต่างๆ ขึ้นกล่าวสดุดี อาทิ นายปีเตอร์ ธอมป์สัน ประธานสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกถึง ๗๐ ปี ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย และคนทั่วโลก จากนั้นประธานการประชุม ได้ให้สมาชิกยืนขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระองค์ เป็นเวลา ๑ นาที (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผู้กล่าวสดุดีอีกคน คือ นายบัน คี-มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น นายบันกล่าวว่า เขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยในปี ๒๕๕๐ ได้เข้าร่วมและพบเห็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น องค์การสหประชาชาติขอชื่นชมและแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระองค์ นายบันยังได้กล่าวยกย่องว่าพระองค์ท่านทรงดำเนินโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลายโครงการ และองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ ในปี ๒๕๔๙ และเป็นรางวัลที่องค์การสหประชาชาติมอบให้เป็นครั้งแรกของโลก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็นได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในระดับโลก พระราชากรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยเราก็ยังได้รับการยอมรับและเทิดทูน(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศและ ต่างประเทศ พร้อมใจจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ที่บริเวณ สนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐๐ คน โดย นายกรัฐมนตรี นำร้องเพลงชาติและกล่าววนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทหารทุกเหล่า ตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสถานทูตไทยในต่างประเทศ ต่างพร้อมใจกัน จัดกิจกรรมรวมพลัง แห่งความภักดี ตามหน่วยงานของตน เพื่อแสดง ความรัก ความสามัคคี อาทิ ที่กองบัญชาการ กองทัพบก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการจัดงานรวมพลังแห่ง ความภักดี ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์” โดยได้กล่าวคำปฏิญาณใจความว่า

- ๓ -

“ จะซื่อตรง จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน จะร่วมกันปฏิรูปประเทศ สนับสนุนให้ มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของ ปวงชนชาวไทย จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้จัก สามัคคีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไป จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็น พลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำพระราชดำริสมาปฏิบัติและ ดำเนินการตามพระราชกรณียกิจ รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำรงชีวิตและ สืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อความสุข ความเจริญ และความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทย สืบไป ” (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในห้วงเวลานี้เราปวงชนชาวไทยทุกคนต่างร่วมกันแสดงออกถึง ความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทราบว่าปวงชนชาวไทยทุกคนรักพระองค์ท่าน รักประเทศชาติ มีความ สมัคสมานสามัคคี และมีความสุข เพราะสำหรับพระองค์ท่านแล้ว ความสุขของราษฎรชาวไทยทั้งหมด นั้นคือ ความสุขของพระองค์ เราชาวไทยจะรวมกันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เปรียบเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดแต่ พระองค์ท่าน เป็นคนดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และจะดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของท่านตลอดไป (ครับ/ค่ะ) สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)
